
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6/2565  
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาอนามัยครอบครัว  

อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) ชั้น 8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการผู้มาประชุม 
1.ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  นายกสมาคม  ประธานที่ประชุม 
2.รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล  เลขาธิการ   
3.นายปรีชา  สุสันทัด   รองเลขาธิการ  
4.รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล   วิชาการ 
5.รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน   วิเทศสัมพันธ์ 
6.รศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง  แผนงานโครงการ 
7.นางเพ็ญศรี  เกิดนาค   ปฏิคม 
8.นางนลินี  มกรเสน   นายทะเบียน 
9.นางจริยากร ดิษจินดา   สวัสดิการ 
10.รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชยั  กรรมการกลาง 
11.รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี   กรรมการกลาง  
12.น.ส.สมบูรณ์  ขอสกุล   กรรมการกลาง 

กรรมการผู้ลาประชุม 
1.รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  อุปนายกสมาคม 
2.นายสรงค์กฏณ์  ดวงคำสวัสดิ์  สื่อสารองค์กร 
3.ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ์ 
4.นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์   ส่งเสริมรายได้ 
5.นางนภาพร ม่วงสกุล   เหรัญญิก 
6.นางจารุณี  ชัยชาญชีพ   บรรณาธิการ 
7.ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  กรรมการกลาง 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในงานทอดผ้าป่าการกุศล ทุนการศึกษามูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ดำเนิน
ลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณญาติ มิตร ลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งได้รับ
ยอดบริจาคจำนวนมากกว่า 6 แสนบาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.2 รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง แจ้งเรื่องการเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ในวันเสาร์       
ที ่24 กันยายน 2565 จึงขอให้แจ้งรายนามผู้ประสงค์ร่วมงานล่วงหน้าเพ่ือประสานงานต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มี

การแก้ไข 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การทำหนังสือประชุมวิชาการเป็นรูปเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายต่างๆ 

เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้สะดวกในรูปแบบเอกสาร  รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้ง
ความก้าวหน้าการสั่งจองขณะนี้มีจำนวน 2 คน ทั้งนี้จะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ 
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ความก้าวหน้าโครงการเพื่อการกำหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้ในชุมชน 
รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้าการทำโครงการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้ในชุมชน      

ในประเด็นการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยคณะทำงานประกอบด้วย รศ.ดร.สุปรียา ตัน
สกุล 2) รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 3) นายสรงค์กฎณ์ ดวงคำสวัสดิ์ 

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ แนะนำในประเด็นที่คณะทำงานได้เสนอในที่ประชุมใน
วันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี พร้อมนี้ขอให้ทีมงานพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้สามารถ
สนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนในการทำงานให้กับบุคลากรหน่วยงานบริการสุขภาพระดับองค์กรท้องถิ่นได้ 
เป้าหมายนำร่องที่จังหวัดชลบุรี หรือ จังหวัดชัยภูมิ 

นายปรีชา ส ุส ันทัด เสนอในประเด็นการกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ดำเน ินการระดับตำบลเป็น
กลุ่มเป้าหมายนำร่อง และการวางแผนการดำเนินงานกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน เครื่องมือที่จะใช้ในการ
ดำเนินงานโดยให้เน้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้าน โดยติดต่อประสานงานกับสภาพัฒน์เพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ  
4.2 ความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบข้อมูลเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

   นางนลินี มกรเสน และรศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบข้อมูล
เว็บไซต์สมาคมฯ ดังนี้  
 1.มีการศึกษาข้อมูลด้านการเผยแพร่คลิปให้ถูกต้องด้านกฎหมายจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กฎหมาย PDPA สรุปได้ว่าหากไม่มีการตัดต่อ เพิ่มเติม
ข้อมูลของคลิปสามารถเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ ควรมีการบอกถึงแหล่งที่มาของคลิป  
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 2.มีการวางแผนการเผยแพร่คลิปโดยวางตารางกำหนดการส่งคลิปที่น่าสนใจจากคณะกรรมการฯ โดย
ส่งข้อมูลไปยังนางจารุณี ชัยชาญชีพ และนางนรีกานต์ สุชัยยะ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดำเนินการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์สมาคมฯ ต่อไป 

3.การเผยแพร่คลิปใช้ Link จาก Youtube โดยอัพเดตสัปดาห์ละ 4-6 คลิป โดยเป็นคลิปสาระน่ารู้ที่
น่าสนใจด้านสุขภาพ ผลการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสมาคมฯ 
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 มีผู ้เยี ่ยมชม จำนวน 385 ครั ้ง ยอดสะสมผู ้เข้าเยี ่ยมชมเว็บไซต์สมาคมฯ            
รวม 9,258 ครั้ง  

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ เสนอในกรณีที่มีข้อมูลวิชาการที่ต้องการเสริมเพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้วิชาชีพสุขศึกษาให้นำเสนอเป็นความรู้จากสมาคมฯ ได้เลย 

นางเพ็ญศรี เกิดนาค เสนอให้จัดทำไลฟ์สดของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดยให้นายกสมาคมฯ         
พูด เนื้อหาเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้ โดยจะไปถ่ายทำในสตูดิโอของกองสุขศึกษา ทั้งนี้จะประสานกับกองสุข
ศึกษาและนายกฯ เรื่องวัน เวลาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ความก้าวหน้าแบบตรวจสอบโครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสุขศึกษา  
รศ.ดร.พาณี สีตะกลิน แจ้งความก้าวหน้าการทำเครื ่องมือตรวจสอบ Check List สำหรับการ

ตรวจสอบขั้นตอนการจัดการประชุมวิชาการฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  
มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ  
4.4 วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับต่อไป 
รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารในฉบับ

ต่อไป และแจ้งว่าวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ได้ดำเนินการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานเครือข่ายนำเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์  มี
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ  
4.5 การจัดงานเกษียณอายุราชการสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประจำปี 2565 

 นางจริยากร ดิษจินดา เสนอการจัดงานเกษียณอายุราชการของสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ประจำปี 2565 ดังนี้ 
 1.กำหนดจัดงานในวันที่ 9 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้อง VIP 1 สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 2.รายนามสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 คน ดังนี้  

1) รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล 
2) คุณนภาพร ม่วงสกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล 
3) คุณกาญจนาฎ คงคาน้อย    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข 
4) คุณชโรบล พลภักดี   โรงพยาบาลลำปาง  
5) คุณนาตยา เสถียรพานิช  โรงพยาบาลนครปฐม 
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6) ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล 
7) คุณลัดดา อัตโสภณ   โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  
8) นพ.สุชาติ เลาบริพัตร   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
9) คุณวิลาวัลย์  ตั้งสัตยาธิษฐาน โรงพยาบาลฝาง  

มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ เสนออนุมัติ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
เดือนละ 7,000 บาท ให้กับนางนภาพร ม่วงสกุล เพ่ือปฏิบัติงานของสมาคมฯ 

มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ  
5.2 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ เสนอให้จัดเลี้ยงกรรมการสมาคมฯ ที่

เกษียณอายุราขการ จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และนางนภาพร ม่วงสกุล โดยใช้สถานที่
ห้องอาหารนาทอง ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 จะขออนุมัติงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท โดยคาดว่า
จะจัดร่วมกับมูลนิธิมจิตต์ สุพรรณทัสน์  

มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ  
5.3 รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล เลขาธิการ แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 

7/2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง VIP 1 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

           นางนรีกานต์ สุชัยยะ    รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


